

บทสัมภาษณ์ Sulthon M. Amin เรื่อง FLEGT

ในประเทศอินโดนีเซีย

ธุรกิจไม้จำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียได้ดำเนินการอย่างราบรื่นไปสู่ระบบการออกใบอนุญาต FLEGT ของสหภาพยุโรป เนื่องจากความเข้ากันได้กับระบบการประกันคุณภาพไม้แห่งชาติที่มีอยู่ หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญได้รับธุรกิจขนาดเล็กที่อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนก่อนหน้านี้นี้ภายใต้ระบบแห่งชาติ

บทสนทนานโยบายแห่งชาติจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมได้หารือถึงการเพิ่มผลประโยชน์ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการค้าการอนุรักษ์และการดำรงชีวิต

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็กของ Jepara นามว่า Sulthon Mohammad Amin ได้ให้สัมภาษณ์กับศูนย์วิจัยป่าไม้ระหว่างประเทศ (CIFOR) เกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์เพื่อหรือเกี่ยวกับความท้าทายที่ต้องเผชิญกับฝีมือในการดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก บรรลุการรับรอง และใช้โอกาสในการส่งออก

ทำไม SVLK / FLEGT จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจขนาดเล็กกับผู้ที่อยู่ใน Jepara?

ตามหลักการ เรายอมรับว่าควรมีใบอนุญาต SVLK แต่ความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคือ SVLK จะสามารถช่วยในการขยายธุรกิจของเรา

ดังที่เราได้ทราบมาก่อนหน้านี้ ถ้าจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อุปทานในป่าไม้ถือว่าเป็นกฎหมายแล้ว แล้วเมื่อสิ้นสุดแล้วควรมีเอกสารทางกฎหมายอยู่ แต่อย่างไร เรายังคงกังวลอยู่กับการกรอกเอกสารการบริหารต่างๆ เพื่อพิสูจน์ว่าถูกกฎหมาย จนถึงจุดนี้จะกลายเป็นภาระสำหรับ SMEs สิ่งที่เราต้องการทราบคือกระบวนการนี้สามารถทำให้ง่ายขึ้นได้หรือไม่

บทสัมภาษณ์ Sulthon M. Amin เรื่อง FLEGT

ในประเทศอินโดนีเซีย

คุณมีคำแนะนำที่ทำให้ให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นได้ไหม?

ถ้าในปัจจุบันวิธีที่ง่ายที่สุดในการตอบสนอง SVLK ก็คือการผ่านการรับรองจากกลุ่ม แล้วถ้า.. ขอยกตัวอย่างเป็นคำถาม คือ SVLK สามารถรองรับระดับหมู่บ้านหรือระดับตำบลได้ไหม? ควรมีการรับประกันว่าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่ดังกล่าวได้ลงทะเบียนกับหมู่บ้าน หรือเขตปกครองตนเองแล้วซึ่งเป็นแบบการตรวจสอบในท้องถิ่น เพื่อให้หมู่บ้านหรือตำบลต่างๆสามารถรับประกันได้ว่าผู้ที่จดทะเบียนมีธุรกิจที่ถูกกฎหมาย หมายความว่าผลิตภัณฑ์ของตนจะได้รับการพิจารณาว่าถูกกฎหมายโดยอัตโนมัติ

เห็นได้ชัดว่ามีภาระบางอย่างสำหรับ SMEs ภายใต้ SVLK / FLEGT แล้วผลประโยชน์ของมันล่ะ?

สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดคือการพัฒนาทักษะการบริหาร

จนตอนนี้วิธีนั้นการดำเนินการโดยช่างฝีมือ คือสิ่งที่คุณอาจเรียกการจัดการแบบดั้งเดิม ถ้าช่างฝีมือซื้อไม้ และได้ใบเสร็จรับเงิน เขาก็อาจจะแค่เก็บมันใส่กระเป๋าแกง และเมื่อภรรยาของเขาชักกวางแกงของเขา เอกสารก็จะเสียหาย ทำให้เขาสูญเสียข้อมูลสำคัญไป

ผมคิดว่าภายใต้ SVLK นี้ ถ้าคนขยันมากขึ้นกับการบริหารธุรกิจ มันจะช่วยสนับสนุนความสำเร็จของพวกเขาจากมุมมองเหล่านั้น

คุณมาไกลจาก Jepara ไปยังจาการ์ตา คุณต้องการส่งสารอะไรอะไรผ่านการสัมภาษณ์นี้ไหม?

เราต้องการถ่ายทอดชีวิตของช่างฝีมือตัวเล็กๆในปัจจุบัน ในความคิดเห็นส่วนตัวของผม มันค่อนข้างน่าลำบากใจ ในกรณีของ Jepara เมืองในวันนี้ได้เห็นการมาถึงของหลายบริษัททั้งต่างชาติในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ เช่นเสื้อผ้า แฟชั่น บริษัท เคเบิลและอื่น ๆ พวกเขาทั้งหมดมาลงทุนที่ Jepara

บทสัมภาษณ์ Sulthon M. Amin เรื่อง FLEGT

ในประเทศอินโดนีเซีย

ตอนนี้ ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์พยายามที่จะบรรลุระดับต่อไปของทักษะทางอาชีพ หรือเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์บางอย่าง ซึ่งการฝึกฝนไม่ได้ใช้เวลาแค่วันสองวัน หรือเดือนสองเดือน หรือแม้แต่ปีสองปี การพัฒนาทักษะในการสร้างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพสูงอาจใช้เวลาหลายปีมากในการฝึกฝน แต่ในแง่ของการทำเงิน เช่น เพื่อให้ 1.5 ล้านรูเปียห์ ซึ่งเป็นค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนใน Jepara ช่างฝีมือจึงจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลา ดังนั้นจะเอาอะไรมาจากผู้ที่มีเพียงการศึกษาระดับม.ปลายล่ะ? ซึ่งพวกเขาสามารถไปทำงานที่โรงงานแห่งใหม่ในต่างประเทศได้ และในหนึ่งเดือนพวกเขาจะทำค่าแรงได้มากกว่าด้วย

การเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ผ่านการฝึกมาเป็นเวลาหลายปี กับบรรดาผู้ที่เพิ่งเรียนจบมัธยมปลายแล้วเดินตรงไปที่โรงงาน มันไม่สมเหตุสมผลกัน เนื่องจากช่างฝีมือเหล่านี้มีฝีมือค่อนข้างดี แต่รายได้ของพวกเขาอย่างน้อยอยู่

นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงอยากได้รับความสนใจจากการทำเฟอร์นิเจอร์ ทำไมนะหรือ? ก็เพราะภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ เป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่หากการทำเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้ดึงดูดความสนใจจากชุมชนของเราชาว Jepera ทุกวันนี้ อุตสาหกรรมที่มีทักษะแบบนี้จะหายไปอย่างแน่นอน

ที่มา : <https://blog.cifor.org/50682/flegt-in-indonesia-an-interview-with-sulthon-m-amin?fnl=en>